



ประกาศเทศบาลตำบลป่าต้ว

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ด้วยเทศบาลตำบลป่าต้ว ได้รับคำขอรับการสงเคราะห์จากผู้ยากไร้ในชุมชน ขอรับเงินสงเคราะห์
เพื่อการดำรงชีพ เนื่องจากประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน
รายได้น้อยไม่เพียงพอและไร้ที่พึ่ง จำนวน ๕ ราย และเป็นบุคคลที่ได้เคยยื่นลงทะเบียนกับเทศบาลตำบลป่าต้ว
โดยขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเงินสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

๑. นายทา นาคำ อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัด
ยโสธร พร้อมครอบครัว เนื่องจากนายทา นาคำ หัวหน้าครอบครัว เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเห็น
ได้ประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากจนและประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยแจ้งความประสงค์
ขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์จากเทศบาลตำบลป่าต้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน
๓,๐๐๐ บาท ประกอบมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าต้ว พิจารณา
ช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากยังประสบภาวะยากลำบากในการ
ดำรงชีพ มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอ และประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต ตามที่ผู้ยากไร้ยื่น
ขอรับความช่วยเหลือ

๒. นางสาวสันทนา ขาลี อายุ ๔๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัด
ยโสธร ผู้ยากไร้และป่วยด้วยโรคไตวาย ได้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์จากเทศบาลตำบล
ป่าต้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยนางสาวสันทนา ขาลี ประกอบกับมติ
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ในการประชุมครั้งที่
๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าต้ว พิจารณาช่วยเหลือบุคคล
ดังกล่าวด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากยังประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ มีฐานะ
ยากจน รายได้ไม่เพียงพอ และประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต ตามที่ผู้ยากไร้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ

๓. นางสาวยุพิน สุนทรา (ผู้สูงอายุ) อายุ ๖๕ ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ยังคงประสบปัญหา
ทางสังคม ฐานะยากจน และประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยได้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์
เป็นเงินช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้เทศบาลตำบลป่าต้วช่วยเหลือเป็นเงิน
สงเคราะห์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยนางสาวยุพิน สุนทรา
เป็นผู้ที่มีรายชื่อที่เคยยื่นลงทะเบียนที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลตำบลป่าต้วไว้แล้ว ประกอบกับ

/มติคณะ...

มติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าต้ว พิจารณาช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากยังประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอ และประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต ตามที่ผู้ยากไร้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ

๔ นางกวาง จ้อยน้อย ผู้สูงอายุ อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร เพื่อขอรับการสงเคราะห์เป็นเงินช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้เทศบาลตำบลป่าต้วช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากนางกวาง จ้อยน้อย ยังประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอ และประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต ไร้ที่พึ่ง และปัจจุบันร่างกายไม่แข็งแรง ประกอบกับมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในการช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว

๕.นางสาวบัวเรียม อินอ่อน อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ ไร้ที่พึ่งพิง ป่วยมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคเก๊าท์และความดันสูง ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร และมาอาศัยอยู่บ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ยังคงประสบปัญหาทางสังคมฐานะยากจน และประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยนางบัวเรียม อินอ่อน ได้ยื่นขอรับการสงเคราะห์เป็นเงินช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้เทศบาลตำบลป่าต้วช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ประกอบกับมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ในการประชุมสัญจรคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าต้ว พิจารณาช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากยังประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอ และประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต ตามที่ผู้ยากไร้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ได้มีมติพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าต้ว ให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเงินสงเคราะห์ ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัวและช่วยติดต่อกันไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อครอบครัว ต่อปีงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/และมติ...

และมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ในการประชุมสัญจรคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลป่าต้ว จึงให้ความช่วยเหลือครอบครัวบุคคลตามรายชื่อ ข้อ ๑-๕ ตามที่ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ โดยให้การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลป่าต้ว โดยดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายธงชัย โมตรีแพน)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว